



ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด

เรื่อง แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เทศบาลตำบลนาโหนด

ด้วยเทศบาลตำบลนาโหนด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เทศบาลตำบลนาโหนด ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด ได้อนุมัติและประกาศใช้ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลนาโหนด ต่อไปนี้

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เทศบาลตำบลนาโหนด ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด



แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

1. นายสุรชัย ชูอักษร	นายกฯ	ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ พุฒสุข	รองนายกฯ	รองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ ทองอุบล	รองนายกฯ	รองประธานกรรมการ
4. นายพนม พลชนะ	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ จันทร์เอียด	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
6. นายวินัย สังข์อุบล	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
7. นายเพียรศักดิ์ ภัคดีวานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
8. นายมิตร เปரியุกิจไพศาล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นายคล่อง สังเมียน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นางปราณี คงช่วย	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
11. อาจารย์วิรุณ ดำนิ่ม	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
12. นายวีระ เพ็ญจำรัส	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
13. นายละมุน รัตนบุรี	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
14. นายเข้า เดชอรัญ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
15. นางจำนงค์ หอยสกุล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
16. นายศุภชาติ คงพูล	ปลัดฯ	กรรมการ/เลขานุการ
17. นางวิภาดา เต็มยอด	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

1. นายศุภชาติ คงพูล	ปลัดฯ	ประธานกรรมการ
2. นายบรรชา แวกเพ็ง	หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
3. นายประพันธ์วุฒิ บัวดิษ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
4. นายประเวศ ศรีมาบาล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5. นายคำรณ สมหวัง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6. นางวิภาดา เต็มยอด	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	กรรมการ/เลขานุการ
7. นายเกียรติกมล รักนุ้ม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

คำนำ

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องด้วยการวางแผนเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดัง พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชาท่านแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2530 ว่า " การทำงานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติ มุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความ สิ้นเปลือง ความเสียหายทุกอย่างได้สิ้นเชิงและเมื่อปฏิบัติดำเนินงานสู่เป้าหมายนั้น ผู้มีการศึกษา ต้องไม่ละทิ้งหลักวิชา ไม่ละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบธรรมถูกต้อง "

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนาโหนด ขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนาโหนดปี (2557 - 2559) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลนาโหนด กรกฎาคม 2556

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ลักษณะของแผนพัฒนา	1
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนา	1
ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนา	1
ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	2
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบล	3
สภาพทั่วไป	3
ด้านการเมืองการปกครอง	7
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9
ด้านเศรษฐกิจ	15
ด้านสังคม	18
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาเทศบาลตำบลในระยะที่ผ่านมา	22
สถานการณ์การพัฒนาฯ	22
ส่วนที่ 4 สรุปรุยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	27
วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา	27
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี	28
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง	31
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	37
นโยบายและแนวทางการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโหนด	38
ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/รายละเอียดโครงการพัฒนา	41
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	41
รายละเอียดโครงการพัฒนา	48
ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	87
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล	87
วิธีติดตามและประเมินผล	87
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล	88

ส่วนที่ 1 บทนำ

แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลนาโหนด เป็นกระบวนการ อันสำคัญยิ่งในการบริหารงาน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ที่แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรจะดำเนินการ ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลนาโหนด มีองค์ประกอบในการจัดทำแยกได้ ดังนี้

ลักษณะของแผนพัฒนา

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลนาโหนด เป็นแผนพัฒนาที่แปลงจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นการปฏิบัติโดยในยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง มีโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการ โครงการที่จะนำมาดำเนินการจะต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ

นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปประกอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการ/แผนงาน การพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนดพิจารณา

ขั้นตอนที่ 4 นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด พิจารณานุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย 6 ส่วน

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลนาโหนด

ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนสามปีไปปฏิบัติ

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการใช้ทรัพยากรในการบริหารงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัด
พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบล

1. สภาพทั่วไป

➤ ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง

จากร่องรอยการค้นพบหลักฐานบางอย่างทำให้พอจะทราบได้ว่า ตำบลนาโหนด ได้มีผู้คนตั้งหมู่บ้านมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งมีการค้น พบวัดเก่าแก่ บริเวณเขาหลักโคก หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมอน ตำบลนาโหนด เมื่อก่อนมี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านนาโหนด,บ้านบ่วงช้าง,บ้านหัวหมอน สำหรับหมู่บ้านอื่น เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาทีหลัง ปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน โดยที่เทศบาลตำบลนาโหนด ได้ยกฐานะจากสภาตำบลนาโหนด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด เป็นเทศบาลตำบลนาโหนด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

➤ ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลนาโหนด เป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบล ของอำเภอเมืองพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (พัทลุง - หาดใหญ่) เป็นระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบท สายสี่แยกนาโหนด - บ้านคู อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเทศบาลตำบลนาโหนด และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ด้านทิศเหนือ

จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด กับตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกิ่งกลางคลองศาลาโหยง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิ่งกลางคลองศาลาโหยง บ้านโคกโพธิ์ บริเวณพิกัด PJ 144314 ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด กับตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกิ่งกลางคลองศาลาโหยง ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิ่งกลางคลองศาลาโหยง บริเวณพิกัด PJ 167305 ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด กับตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกิ่งกลางคลองศาลาโหยง ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 พัทลุง - หาดใหญ่ บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 52 + 500 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม

แนวกิ่งกลางคลองศาลาโหยง ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิ่งกลางคลองศาลาโหยง บริเวณพิกัด 170317 รวมระยะทางประมาณ 1,300 เมตร

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด กับตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกิ่งกลางคลองศาลาโหยง ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองศาลาโหยงบรรจบคลองชลประทานสะพานหยี เป็นจุดบรรจบระหว่างตำบลนาโหนด ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง บริเวณพิกัด PJ 192316 ระยะทางประมาณ 2,100 เมตร

รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 7,400 เมตร

ทิศตะวันออก

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศใต้ตามแนวกิ่งกลางคลองชลประทาน ไปทางทิศใต้ตามแนวสวนยางพารา ผ่านทุ่งนาบ้านไทรยวนฝั่ง ไปทางทิศใต้ตามแนวกิ่งกลางห้วยลำหลัก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 พัทลุง – หาดใหญ่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 49 + 300 บริเวณพิกัด PJ 180277 ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลควนขนุน ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกิ่งกลางลำห้วยอวด ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิ่งกลางคลองห้วยอวด ริมควนซังทางด้านทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PJ 143270 ระยะทางประมาณ 3,700 เมตร

จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนควนซังฟากทิศตะวันออก ผ่านทุ่งนาบ้านบ่วงช้าง ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาทางทิศตะวันออกโรงเรียนวัดบ่วงช้าง บริเวณพิกัด PJ 156247 ระยะทางประมาณ 2,300 เมตร

จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศใต้ ผ่านทุ่งนาบ้านโคกกว่าทองลาวรูต ผ่านทุ่งนาริมควนโคกกว่า ตามแนวเหมืองส่งน้ำ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนไม้ไผ่บาง - บ้านควนล้อม บริเวณพิกัด PJ 149219 ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร

รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 13,200 เมตร

ด้านทิศใต้

จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม้ไผ่บาง ผ่านควนล้อม ผ่านทุ่งนาพรุบ้านหารบัว ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนสายบ้านเกาะทับ – ล่องลม เป็นจุดบรรจบระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง บริเวณพิกัด PJ 129209 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 2,000 เมตร

ด้านทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือ ตามแนวสันควน ล่องลม ถึงสะพานหนองกอบ ไปทางทิศเหนือตามแนวกิ่งกลางลำห้วยหนองกอบ ผ่านพรุทุ่งवाद ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิ่งกลางห้วยวังหิน บริเวณพิกัด PJ 125243 ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือตามแนวสวนยางพารา ผ่านถนนทางหลวงชนบท พท 1015 บ้านเขาชัยสน – บ้านศาลาแม้มิ่ง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6 + 700 ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนยางพารา บริเวณพิกัด PJ 128248 ระยะทางประมาณ 300 เมตร

จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือ ตามแนวสวนยางพารา ผ่านคลองวังหิน – ไสโก ไปทาง ทิศเหนือตามทุ่งนาบ้านวังปริง ผ่านคลองตันไทร ถึง หลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิ่งกลางถนนทางหลวงชนบท พท.1002 บ้านนาโหนด – บ้านคู บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5 + 600 บริเวณพิกัด PJ 124264 ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร

จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือ ถึงกิ่งกลางลำคลองห้วยหมอน ไปทางทิศตะวันออกตามกิ่งกลางคลองห้วยหมอน ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกิ่งกลางคลองชลประทานบ้านตรอกปด สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิ่งกลางคลองศาลาโหยง บริเวณพิกัด PJ 134296 รวมระยะทางประมาณ 1,250 เมตร

รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 9,700 เมตร

➤ ลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลนาโหนด มีเนื้อที่ประมาณ 24,926 ไร่ หรือประมาณ 39.88 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ และที่ราบสลับเนินเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเศรษฐกิจ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ ไร่ นา และไม้ยืนต้น และมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วทั้งตำบล

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 75 – 83 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1 - 2 เมตรต่อวินาที ปริมาณการระเหยของน้ำ ประมาณ 3.3 - 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน

2. ด้านการเมืองการปกครอง

(1) นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

การกำหนดเขตเลือกตั้งของเทศบาลตำบลนาโหนด ได้กำหนดเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านที่ 1 หมู่บ้านที่ 2 หมู่บ้านที่ 3 หมู่บ้านที่ 6 หมู่บ้านที่ 10

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านที่ 4 หมู่บ้านที่ 5 หมู่บ้านที่ 7 หมู่บ้านที่ 8 หมู่บ้านที่ 9 และหมู่บ้านที่ 11

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 6,217 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,022 คน คิดเป็นร้อยละ 80.78 บัตรดี จำนวน 4,880 ใบ คิดเป็นร้อยละ 97.17 บัตรเสีย 91 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.81 และไม่ประสงค์ลงคะแนน 51 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.02

ผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้ (คะแนน)	หมายเหตุ
1	นายสุรัชย์ ชูอักษร	1,563	

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด

เขตเลือกตั้งที่ 1

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้ (คะแนน)	หมายเหตุ
1	นายเฉลิม รongเลื่อน	1,217	
2	นายวินัย สังข์อุบล	856	
3	นายสมบูรณ์ จันทร์เอียด	852	
4	นายเสรี หนุรอด	830	
5	นางสาวปรีดา ทิพย์ทอง	814	
6	นายไพรัช ศรีรักษ์	805	

เขตเลือกตั้งที่ 2

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้ (คะแนน)	หมายเหตุ
1	นายสมคิด ต้วงอุบล	1,085	
2	นายจบ คงสม	987	
3	นายอิศราวุฒิ เรืองรัตน์	921	
4	นายพนม พลชนะ	845	
5	พ.ต.อ.เริงวุฒิ สุจริต	840	
6	นายสุชาติ เกลี้ยงสง	763	

(2) อัตรากำลัง

เทศบาลตำบลนาโหนด แบ่งโครงสร้างส่วนราชการเป็น 3 ส่วนราชการ และแต่ละส่วนราชการมีอัตรากำลังบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดังนี้

ส่วนราชการ	กรอบอัตรากำลัง			รวม
	พนักงานเทศบาล	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป	
สำนักปลัดเทศบาล	8	2	2	12
กองคลัง	6	-	2	8
กองช่าง	4	-	1	5
รวมทั้งสิ้น	18	2	5	25

และเทศบาลตำบลนาโหนด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

ส่วนราชการ	กรอบอัตรากำลัง			รวม
	พนักงาน เทศบาล (ครู)	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป(จ้าง เหมา)	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร	1	3	-	4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	1	2	-	3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว	-	2	1	3
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีชัยดิ หนุรนเอียะสาน	1	2	-	3
รวมทั้งสิ้น	3	9	1	13

(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลนาโหนด มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 58 คน
- ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สำคัญมีดังนี้
 - วิทยุสื่อสาร ประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน 12 เครื่อง สถานี
ฐานนามเรียกขาน หานบัว
 - แผงกันจรรยา จำนวน 10 แผง
 - รถกู้ภัยจำนวน 1 คัน

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) ถนน

ลำดับที่	ชื่อสายทาง	กว้าง x ยาว (เมตร)
	หมู่ที่ 1	
1	ถนนสายตีนควนนาโหนด	5 x 1,500
2	ถนนสายตักควนนาโหนด – ห้วยสาโหด	4 x 500
3	ถนนสายตักควนนาโหนด	4 x 700
4	ถนนสายสี่แยกนาโหนด – ศาลาน้ำตัก	4 x 1,000
5	ถนนสายหน้าโรงเรียนนาโหนด	4 x 1,000
6	ถนนสายลำหลัก – เกาะโจด (หมู่ที่ 1,10)	4 x 2,000
7	ถนนสายซอยข้าวหลาม	4 x 500

8	ถนนสายซอยนางซ้อง	4 x 800
9	ถนนควนน้อย – สะพานหยี	4 x 1,000
หมู่ที่ 2		
10	ถนนสายวังไทรทอง – ควนซัง	4 x 1,500
11	ถนนสายเลียบห้วยศาลาทำดินแดง – เขตหมู่ที่ 11	4 x 1,000
12	ถนนสายวังไทรทอง – ศาลาทำดินแดง	4 x 1,000
13	ถนนสายบ้านเกาะโจด – บ้านม่วงกอง	4 x 1,200
14	ถนนสายซอยหนองไทร	4 x 400
15	ถนนสายม่วงกอง – คลองหัวหมอน	4 x 1,000
16	ถนนสายซอยนบเหนือ	4 x 400
17	ถนนสายหนองไทร – บ้านหัวหมอน	4 x 800
18	ถนนสายซอยพรหมบุรีรักษ์ – บ้านมาบม่วง	4 x 1,000
หมู่ที่ 3		
19	ถนนสายสามแยกสะพานพร้าว – บ้านคอกเก่า	4 x 1,300
20	ถนนสายคอกเก่า – บ้านปลายนา	4 x 1,200
21	ถนนสายโคกอ้ายเหวก – ศาลาตาลับ	4 x 1,200
22	ถนนสายซอยวังลอกอ	3 x 500
23	ถนนสายสะพานกุน – วังหลาน้ำ	4 x 800
24	ถนนสายเขาหลักโค – บ้านไร่	5 x 2,000
25	ถนนสายคอกเก่า – วังหมาก	4 x 1,200
26	ถนนสายซอยเวฬุวัน – วังหมาก	4 x 1,000
27	ถนนสายซอยตาน้อย	4 x 300
28	ถนนสายซอยตาขุน	4 x 800
29	ถนนสายซอยชวณย์ม – บ้านมาบม่วง	4 x 1,000
30	ถนนสายซอยหลังวัดหัวหมอน	4 x 150
31	ถนนสายซอยตาเนียน – สามแยกตาขุน	4 x 500
หมู่ที่ 4		
32	ถนนสายวังหมาก – ศาลาตาลับ	4 x 1,500
33	ถนนสายสามแยกเกาะนารอบ - เขต 5 ต.สมหวัง	4 x 800
34	ถนนสายซอยเกาะนารอบ	3 x 500
35	ถนนสายตรอกปด – เกาะนารอบ	4 x 1,700
36	ถนนสายบ้านไร่ – สะพานบ้านไร่	4 x 500

37	ถนนสายซอยสายชล	3 x 500
38	ถนนสายบ้านไร่ – เหมืองสายกลาง	4 x 1,200
39	ถนนสายซอยปอเนาะ	3 x 500
40	ถนนสายซอยฝายบ้านไร่	3 x 500
41	ถนนสายเหมืองสายกลาง – วังหมาก	4 x 1,000
42	ถนนสายไสเหียง – วังปริง	3 x 400
43	ถนนสายไสเหียง – ควนลาน	3 x 2,000
44	ถนนสายซอยเกาะปรัก	3 x 1,000
45	ถนนสายเลียบบคลองฝายบ้านไร่ – บ้านตรอกปด	3 x 1,500
46	ถนนซอยแสนสุข	3 x 400
47	ถนนสายเปรมอุทิศ	3 x 300
หมู่ที่ 5		
48	ถนนสายสามแยกสวนส้ม เขตหมู่ 3 ต.ชะรัด	5 x 1,200
49	ถนนสายเกาะทังตัน - เขตหมู่ 2 ต.ชะรัด	4 x 200
50	ถนนสายซอยประชาอุทิศ	5 x 400
51	ถนนสายเกาะทัง – เกาะไม้ดัก	5 x 2,000
52	ถนนสายซอยโรงรมยาง	4 x 500
53	ถนนสายซอยเสื่อเย็น	3 x 100
54	ถนนสายวังส้มเกลี้ยง – บ้านไสโก	4 x 2,500
55	ถนนสายสะพานเกาะไม้ดัก – หน้ามัสยิดไม้ดัก	4 x 600
56	ถนนสายซอยต้นสำหมัง	4 x 500
57	ถนนสายซอยชายแดน	4 x 500
หมู่ที่ 6		
58	ถนนสายศาลาน้ำตก – ห้วยสาโหด	4 x 1,500
59	ถนนสายสามแยกเกาะปราง - สะพานเขียด	4 x 2,000
60	ถนนสายศาลาโหยง – โคนต้อ	4 x 2,500
61	ถนนสายสามแยกปลายนา – เกาะแต้ระ	4 x 800
62	ถนนสายปลายนา – บ้านเกาะปราง	4 x 1,000
63	ถนนสายคลองนา	3 x 800
64	ถนนสายเลียบบถนนเอเชีย	4 x 300
65	ถนนสายซอยหนองเป็ดน้ำ	3 x 500
หมู่ที่ 7		

66	ถนนสายบ่วงช้าง – สามแยกบ้านทุ่งค้อ	6 x 4,500
67	ถนนสายสามแยกคลองบ่วงช้าง-เขตหมู่ 4 ต.โคกม่วง	6 x 715
68	ถนนสายสามแยกพรุหารบัว - เขตหมู่ 4 ต.โคกม่วง	4 x 450
69	ถนนสายเหมืองคอนกรีต	4 x 1,000
70	ถนนเลียบบคลองบ่วงช้าง - เขตหมู่ 5 ต.โคกม่วง	4 x 250
71	ถนนสายสามแยกบ้านควน – สะพานโคกกว่า	4 x 150
72	ถนนสายสามแยกบ้านควน – พรุหารบัว	4 x 1,000
73	ถนนสายสามแยกโคกกว่า – พรุหารบัว	4 x 1,000
74	ถนนสายประชาอุทิศ	4 x 300
75	ถนนสายสามแยกบ้านนาเหนาะ – สามแยกโคกขี้เหล็ก	4 x 1,500
76	ถนนสายสามแยกบ้านนาเหนาะ – บ้านทุ่งกรวด	4 x 700
77	ถนนสายเกาะหัวขวาน - บ้านทุ่งค้อ (สายใหม่)	5 x 1,200
78	ถนนสายเกาะหัวขวาน - บ้านทุ่งค้อ (สายเก่า)	4 x 700
	หมู่ที่ 8	
79	ถนนสายบ้านต้นไทร - บ้านไร่	4 x 1,000
80	ถนนสายบ้านไร่ – บ้านมาบม่วง	4 x 900
81	ถนนสายบ้านต้นไทร – บ้านตรอกปด	5 x 1,500
82	ถนนสายบ้านต้นไทร – ทุ่งเหมา	4 x 1,800
83	ถนนสายวังปริง – ไสเหียง	4 x 1,000
84	ถนนสายศาลาหนองโค - เขตหมู่ 11	4 x 800
85	ถนนสายวังปริง - บ้านทุ่งเหมา	4 x 1,000
	หมู่ที่ 9	
86	ถนนสายบ้านเกาะทั่ง – ควนซัง	4 x 1,300
87	ถนนสายเลียบบคลองหนองไม้แก่น	5 x 1,200
88	ถนนสายซอยเมตตา	4 x 1,500
89	ถนนสายบ้านต้นไทร – หัวหรั่ง	5 x 3,000
90	ถนนสายไสโก – เกาะไม้ดัก	4 x 2,500
91	ถนนสายหลังวัดบ่วงช้าง – สะพานเกาะหัวขวาน	4 x 3,200
92	ถนนสายหัวสะพานบ่วงช้าง - เขตหมู่ 5 ต.โคกม่วง	4 x 1,000
93	ถนนสายไสโก - เกาะทั่ง	4 x 1,200
	หมู่ที่ 10	
94	ถนนสายควนโท – ควนสระ	4 x 2,000

95	ถนนสายสามแยกควนสระ – บ้านในทอน	4 x 600
96	ถนนสายควนสระ – บ้านลำหลัก	5 x 2,500
97	ถนนสายซอยนายนิ่มอุทิศ	4 x 400
98	ถนนสายเกาะโจด – ควนสระ	4 x 200
99	ถนนสายเกาะโจด – สะพานเขียด	4 x 200
100	ถนนสายทุ่งควนถั่ว – บ้านหน้าสวน	4 x 500
101	ถนนสายซอยบ้านลำหลัก	3 x 300
หมู่ที่ 11		
102	ถนนสายตันไทร – บ่วงช้าง	5 x 2,500
103	ถนนสายหน้าวัดหัวตันไทร – บ้านปากควน	4 x 2,500
104	ถนนสายสามแยกบ้านหัวหมอน – ในทอน	5 x 3,000
105	ถนนสายตันไทร – ศาลาหนองโต	4 x 500
106	ถนนสายเกาะทั้ง - ทุ่งเหม้า	4 x 1,500

ที่มา : กองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด

(2) ประปา

หมู่ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	รวม
จำนวนประปา (แห่ง)	3	1	4	2	1	3	1	1	1	2	2	21
จำนวนผู้ใช้ (ครัวเรือน)	112	117	290	135	65	111	376	86	-	221	141	1,654

ที่มา : กองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด

(3) ไฟฟ้าสาธารณะ

หมู่ที่	สถานที่	ระยะทาง(เมตร)	จำนวนโคมไฟ(ชุด)
1	บ้านนาโหนด (จุดที่ 1)	1,580	11
	บ้านนาโหนด (จุดที่ 2)	580	8
1,10	บ้านนาโหนด, บ้านเกาะโจด	1,710	16
2,10	บ้านโคกทราย, บ้านเกาะโจด	3,460	31

3	ข้างโรงเรียนวัดหัวหมอน	3,250	28
	บ้านติเต็ง	2,030	9
4	บ้านตรอกปด	2,580	24
5	บ้านเกาะทัง (จุดที่ 1)	2,102	24
	บ้านเกาะทัง (จุดที่ 2)	1,941	9
	บ้านเกาะไม้ดัก (จุดที่ 1)	843	13
	บ้านเกาะไม้ดัก (จุดที่ 2)	1,580	15
	5,9	บ้านไสโก	1,369
6	บ้านเกาะปราง - บ้านคลองนา	1,930	26
	บ้านปลายนา	703	8
	บ้านหนองเป็ดน้ำ	1,038	16
7	บ้านเกาะหัวขวาน	1,075	11
	บ้านโคกว่าว	2,356	29
	บ้านพรุทานบัว	2,021	17
	บ้านนาเหนาะ	2,449	23
8	บ้านแยกต้นไทร - บ้านตรอกปด	2,240	21
9	บ้านควนซัง	371	24
	บ้านไร่	486	6
	บ้านควนห่าน	1,184	11
11	บ้านต้นไทร	370	5
	สายแยกต้นไทร	1,490	12
	หน้าตลาดนัดต้นไทร	1,190	14
	บ้านต้นไทร-บ้านควนซัง	230	3
	ควนซัง	870	3

ที่มา : กองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด

(4) แหล่งน้ำ**หมู่ที่ 1 บ้านนาโหนด**

- ห้วยอวด ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
- ห้วยสาโหด ไหลมาจากนบเหนือ หมู่ที่ 3 ไหลลงสู่คลองศาลาน้ำตก หนองเปิดน้ำ ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร

หมู่ที่ 2 บ้านโคกทราย

- คลองหัวหมอน ไหลมาจากคลองตรอกปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร
- ห้วยลำหลัก ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
- ห้วยหน้าควน ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร

หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมอน

- คลองหัวหมอน ไหลมาจากคลองตรอกปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 3.00 เมตร
- ห้วยตุเทพ ไหลมาจากหมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร
- ห้วยตายวง แยกมาจากห้วยตุเทพ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
- ห้วยศาลาโหยง ไหลมาจากตำบลสมหวัง อำเภอองหารา ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร

หมู่ที่ 4 บ้านตรอกปด

- คลองตรอกปด ไหลมาจากคลองวังปริง ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร

หมู่ที่ 5 บ้านเกาะทัง

- คลองวังหิน ซึ่งไหลมาจากฝายวังหิน ตำบลชะรัต อำเภอองหารา

หมู่ที่ 6 บ้านปลายนา

- คลองนา ไหลมาจากคลองหัวหมอน และห้วยศาลาโหยง ระยะทาง 7.00 กิโลเมตร
- ห้วยศาลาโหยง ไหลมาจากห้วยตายวง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร

หมู่ที่ 7 บ้านโคกว่าว

- คลองบ่วงช้าง ไหลมาจาก คลองหลัก 3 ตำบลชะรัต อำเภอองหารา ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร
- พรุหานบัว

หมู่ที่ 8 บ้านวังปริง

- คลองวังปริง ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร
- ห้วยทุ่งเหมา ไหลมาจากคลองหลัก 3 ตำบลชะรัต อำเภอกงหรา ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร

หมู่ที่ 9 บ้านบ่วงช้าง

- คลองวังหิน ไหลมาจากฝายวังหิน ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร
- คลองหนองไม้แก่น ไหลมาจากทุ่งนา หมู่ที่ 5 ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร

หมู่ที่ 10 บ้านเกาะโจด

- ห้วยอวด ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร

หมู่ที่ 11 บ้านต้นไทร

คลองหนองหรั่ง ไหลมาจากห้วยทุ่งเหมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร

2.4 ด้านเศรษฐกิจ

(1) อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว ยางพารา สัตว์เลี้ยง ไม้ผลและพืชไร่ชนิดต่าง ๆ

ส่วนประชากรที่เหลือจะประกอบอาชีพนอกเหนือภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การรับจ้างและค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้แก่ราษฎรในช่วงเวลาว่างจากการทำนา และทำสวน

ตารางแสดงการประกอบอาชีพ

อาชีพ	เพศชาย	เพศหญิง	รวม
ไม่มีอาชีพ	130	201	331
นักเรียน/นักศึกษา	684	669	1,353
เกษตรกรรม - ทำนา	252	319	403
เกษตรกรรม - ไร่	3	4	7
เกษตรกรรม - ทำสวน	684	803	1,487
เกษตรกรรม - ประมง	-	-	1
เกษตรกรรม - ปศุสัตว์	6	1	7
รับราชการเจ้าหน้าที่รัฐ	137	117	254
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	2	3	5
พนักงานบริษัท	20	23	43
รับจ้างทั่วไป	669	542	1,211

ค้าขาย	64	199	263
ธุรกิจส่วนตัว	57	39	96
อื่น ๆ	48	66	114
รวม	2,756	2,986	5,742

ที่มา : รายงานประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2556

(2) รายได้ครัวเรือน

หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	รวม (คน)	รายได้เฉลี่ย (บาท/คน)
หมู่ที่ 1 นาโหนด	207	626	65,912
หมู่ที่ 2 โคกทราย	149	462	66,799
หมู่ที่ 3 หัวหมอน	249	822	71,334
หมู่ที่ 4 ตรอกปด	147	525	51,899
หมู่ที่ 5 เกาะทั่ง	151	551	60,599
หมู่ที่ 6 ปลายนา	124	426	106,419
หมู่ที่ 7 โคกว่าว	135	499	54,180
หมู่ที่ 8 วังปริง	96	313	84,313
หมู่ที่ 9 บ่วงช้าง	108	346	64,968
หมู่ที่ 10 เกาะโจด	210	692	64,897
หมู่ที่ 11 ต้นไทร	146	480	104,207
รวม	1,722	5,742	70,979

ที่มา : รายงานประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2556

(3) รายจ่ายครัวเรือน

หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	รวม (คน)	รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/คน)
หมู่ที่ 1 นาโหนด	207	626	42,813
หมู่ที่ 2 โคกทราย	149	462	37,716
หมู่ที่ 3 หัวหมอน	249	822	36,505

หมู่ที่ 4 ตรอกปด	147	525	27,239
หมู่ที่ 5 เกาะทัง	151	551	44,008
หมู่ที่ 6 ปลายนา	124	426	61,487
หมู่ที่ 7 โควกว่าว	135	499	45,764
หมู่ที่ 8 วังปริง	96	313	31,157
หมู่ที่ 9 ปวงช้าง	108	346	39,280
หมู่ที่ 10 เกาะโจด	210	692	33,905
หมู่ที่ 11 ต้นไทร	146	480	73,592
รวม	1,722	5,742	42,484

ที่มา : รายงานประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2556

(3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลนาโหนด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร มากที่สุด คือทำสวน 9,210 ไร่ รองลงมา ทำนา 4,181 ไร่ รายละเอียดดังแสดงในตาราง

ลำดับที่	การใช้ประโยชน์	ไร่
1	ทำสวน	9,210
2	ทำนา	4,181
3	ที่อยู่อาศัย	2,223
4	ที่สาธารณะ	1,200
5	พืชน้ำถนน	747
6	เลี้ยงสัตว์	111
7	พื้นที่ว่างเปล่า	58
8	ทำไร่	28

หมายเหตุ : จากการสำรวจผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2555 ณ เดือนมกราคม 2554 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมด (เนื่องจากสำรวจจัดเก็บได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์พื้นที่ทั้งหมด)

(4) แหล่งท่องเที่ยว

ตำบลนาโหนดมีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อน และทำกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน ได้แก่

- พรุห่านบัว ตั้งหมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประชาชนหมู่ที่ 5,7,9 และหมู่บ้านอื่นใกล้เคียงรวมทั้งตำบลอื่นใกล้เคียง มีกิจกรรมต่างๆ เช่น จักรยานน้ำ มีร้านขายอาหาร เป็นต้น

(5) สถานทางการคลังของเทศบาลตำบลนาโหนด

รายรับของเทศบาลตำบลนาโหนด ปี พ.ศ. 2553-2555

รายรับ	รายรับจริง ปี 2553	รายรับจริง ปี 2554	รายรับจริง ปี 2555
รายได้จัดเก็บ	416,396.38	955,536.41	692,702.63
หมวดภาษีอากร	173,842.94	737,691.18	248,664.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,939	11,502	134,153.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	103,995.44	168,963.23	259,685.02
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	68,100	32,000	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	519	5,380	200.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,835,024.06	12,966,324.33	14,277,799.15
หมวดภาษีจัดสรร	13,835,024.06	12,966,324.33	14,277,799.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,930,875	8,104,356	9,621,958
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,930,875	8,104,356	9,621,958
รวม	22,182,295.44	22,026,234.74	24,592,459.78

ที่มา : กองคลังเทศบาลตำบลนาโหนด

รายจ่ายของ เทศบาลตำบลนาโหนด ปี 2553-2555

รายการ	ปีงบประมาณ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. รายจ่ายงบกลาง	2,535,710	18,531,129.50	901,617.90
2. รายจ่ายประจำ	12,747,958	13,289,122.62	14,042,343.27
- เงินเดือน	2,666,858	5,126,786.37	5,692,528.36
- ค่าจ้าง	1,296,838	-	-
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,884,868	5,930,107.58	5,624,807.19

- ค่าสาธารณูปโภค	139,989	191,452.59	228,487.17
- เงินอุดหนุน	2,001,885	2,034,776.08	2,496,520.55
- รายจ่ายอื่นๆ	757,520	-	-
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,565,783	13,561,864.05	3,146,080.00
- ค่าครุภัณฑ์	1,440,300	1,648,250	160,580.00
- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	304,700	455,000	3,003,500.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,707,137	9,460,368	14,368,848.00
- เงินสะสม	2,553,946	1,998,246.04	3,234,435.00
- เงินกู้	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-
รวม	19,849,451	28,704,116.17	35,711,324.17

ที่มา : กองคลังเทศบาลตำบลนาโหนด

2.5 ด้านสังคม

(1) ประชากร

เทศบาลตำบลนาโหนด แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน 2,664 ครัวเรือน มีประชากร 8,274 คน ครอบคลุมในพื้นที่ 39.88 ตารางกิโลเมตร อัตราความหนาแน่นประชากรประมาณ 206 คน ต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดดังตาราง

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ชาย			หญิง			ครัวเรือน		
		2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556
1	นาโหนด	414	417	425	451	465	464	347	366	377
2	โคกทราย	290	295	289	294	304	300	230	235	237
3	หัวหมอน	615	623	636	655	656	649	381	392	400
4	ตรอกปด	396	405	408	396	402	401	213	217	220
5	เกาะพัง	344	348	352	348	350	357	188	194	195
6	ปลายนา	255	257	262	256	264	264	160	165	168
7	โคกว่าว	387	384	391	406	397	401	215	221	229
8	วังปริง	206	205	202	227	230	230	130	134	135
9	บ่วงช้าง	233	235	241	274	285	287	143	145	149
10	เกาะโจด	472	481	477	429	506	502	298	304	317
11	ต้นไทร	353	361	354	383	380	382	226	236	237
รวม		3,965	3,965	4,037	4,102	4,119	4,237	2,424	2,531	2,664

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง ข้อมูลปี 2554 ณ วันที่ 10/5/2554, ปี 2555 ณ วันที่ 28/5/2555, ปี 2556 ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจำแนกตามช่วงอายุจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ) ปี 2556

ช่วงอายุประชากร	จำนวนเพศชาย (คน)	จำนวนเพศหญิง (คน)	จำนวนรวม (คน)
น้อยกว่า 1 ปี เต็ม	16	18	34
1 ปีเต็ม – 2 ปี	43	41	84
3 ปีเต็ม – 5 ปี	89	84	173
6 ปีเต็ม – 11 ปี	219	197	416
12 ปีเต็ม – 14 ปี	99	80	179
15 ปีเต็ม – 17 ปี	142	125	267
18 ปีเต็ม – 25 ปี	346	339	685
26 ปีเต็ม – 49 ปี	1,004	1,086	2,090
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม	385	449	834
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป	426	578	1,004
รวมทั้งหมด	2,756	3,986	5,742

หมายเหตุ : จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจอาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

(2) การศึกษา

สถานศึกษา

สถานศึกษาในตำบลนาโหนด เปิดให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้

- (1) โรงเรียนบ้านต้นไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ครูจำนวน 7 คน นักเรียนจำนวน 89 คน
- (2) โรงเรียนบ้านนาโหนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ครูจำนวน 7 คน นักเรียนจำนวน 95 คน
- (3) โรงเรียนวัดบ่วงช้าง ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจำนวน 103 คน
- (4) โรงเรียนวัดหัวหมอน ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ครูจำนวน 20 คน นักเรียนจำนวน 142 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน เด็ก จำนวน 67 คน
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน เด็กจำนวน 40 คน

- (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ครูผู้ดูแลเด็ก – คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 คน เด็กจำนวน 38 คน
- (4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษานานาชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน เด็กจำนวน 40 คน

(3) ศาสนา

ตำบลนาโหนด ประชาชนนับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม ซึ่งสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีดังต่อไปนี้

วัด

- (1) วัดหัวหมอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
- (2) วัดบ่วงช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- (3) วัดต้นไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
- (4) วัดอุทัยธรรมาราม (วัดควนนาโหนด) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์/ศูนย์ปฏิบัติธรรม

- (1) สำนักสงฆ์พุทธาณบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
- (2) ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาหลักโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

มัสยิด

- (1) มัสยิดนุรอนเอียะसान ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
- (2) มัสยิดบ้านเกาะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

(4) การสาธารณสุข

➤ ตำบลนาโหนด มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ

- (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน มีพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,5,7,8,9,11
- (2.1) จำนวนผู้เข้ารับบริการตั้งแต่ ปี 2553 – 2555 ดังนี้

ปี พ.ศ.	จำนวนผู้เข้ารับบริการ		รวม
	ชาย	หญิง	
2553	3,505	3,773	7,278
2554	8,802	9,224	18,026
2555	7,605	8,371	15,976

(2.2) ผู้เข้ารับบริการด้วยโรคต่างๆ มากที่สุด ตามลำดับ ดังนี้

ปี 2553		2554		2555	
ลำดับ	โรคต่างๆ ที่เข้ารับบริการ	ลำดับ	โรคต่างๆ ที่เข้ารับบริการ	ลำดับ	โรคต่างๆ ที่เข้ารับบริการ
1	โรคระบบหายใจ	1	โรคระบบหายใจ	1	โรคระบบหายใจ
2	โรคระบบไหลเวียนเลือด	2	โรคระบบไหลเวียนเลือด	2	โรคระบบไหลเวียนเลือด
3	โรคระบบกล้ามเนื้อ	3	โรคระบบกล้ามเนื้อ	3	โรคระบบกล้ามเนื้อ

4	โรคผิวหนัง	4	โรกระบบย่อยอาหาร	4	โรกระบบย่อยอาหาร
5	โรกระบบย่อยอาหาร	5	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ	5	โรคผิวหนัง

(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโหนด มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน มีพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,6,10

(2.1) จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่ ปี 2552 – 2554 ดังนี้

ปี พ.ศ.	จำนวนผู้เข้าใช้บริการ		รวม
	ชาย	หญิง	
2553	2,022	3,823	5,845
2554	2,680	4,280	6,960
2555	3,630	5,431	9,061

(2.2) ผู้เข้ารับบริการด้วยโรคต่างๆ มากที่สุด ตามลำดับ ดังนี้

ปี 2553		2554		2555	
ลำดับ	โรคต่างๆ ที่เข้ารับบริการ	ลำดับ	โรคต่างๆ ที่เข้ารับบริการ	ลำดับ	โรคต่างๆ ที่เข้ารับบริการ
1	ไข้หวัด	1	ไข้หวัด	1	ไข้หวัด
2	ทอมซิลเป็นหนอง	2	ปวดกล้ามเนื้อ	2	คัดกรองความดัน
3	ผื่น ผด	3	ไอ	3	ปวดกล้ามเนื้อ
4	ทอมซิล	4	ผื่นผื่น	4	คัน
5	ปวดกล้ามเนื้อ	5	ทอมซิล	5	ผื่น ผด
6	พุพอง	6	กระเพาะอาหารอักเสบ	6	ทอมซิล
7	ไอ	7	พุพอง	7	คออักเสบ
8	กล้ามเนื้อเคล็ด	8	ตรวจสารเคมีในเลือด	8	เวียนศีรษะ
9	เบื่ออาหาร	9	เบื่ออาหาร	9	ท้องอืด
10	กระเพาะอาหารอักเสบ	10	คัน	10	ปวดเข่า

- มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน
- การกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด ดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 10, 2, 11 บริเวณสองข้างถนนสายสี่แยก นาโหนด – บ้านคู โดยจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 2 ตัน

ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาเทศบาลตำบลในระยะที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลนาโหนด มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อันได้แก่ การปลูกยางพารา ทำสวนผลไม้ ทำนา และเลี้ยงสัตว์บ้างเป็นบางส่วน โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ทำรายได้ให้กับตำบลนาโหนด

อนึ่ง เทศบาลตำบลนาโหนด ยังมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พรุหانبัว เขาหลักโค ควนนาโหนด อีกทั้งพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลนาโหนด มีถนนเอเชียตัดผ่านเหมาะในการค้าขายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่ติดถนนมีรายได้จากการค้าขายในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่สัญจรไปมา

การพัฒนาเทศบาลตำบล ในระยะที่ผ่านมา จะเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตลอดถึงสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาต่างๆ เช่น บุกเบิกและปรับปรุงถนน ก่อสร้างถนน และพัฒนาตามแนวนโยบายรัฐบาล

3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้แก่ สภาพปัญหา การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา และผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

3.1.1 สภาพปัญหาของเทศบาลตำบล

ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนไม่ได้รับการสำรวจซ่อมแซมอย่างทั่วถึง และไม่มีคุณภาพในการก่อสร้างและการบำรุงรักษา - ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง - แหล่งกักเก็บน้ำยังไม่ได้รับการดูแลและพัฒนาเท่าที่ควร - งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัดทำให้การพัฒนาไม่ครอบคลุมทั่วถึง และกระจายความเจริญยังไม่ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้านเท่าที่ควร
2. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะฝีมือต่าง ๆ - การดำเนินการด้านการป้องกันและควบคุมโรคยังเป็นรูปแบบตั้งรับไม่ใช่เชิงรุก - อาชีพเสริมมีรายได้ไม่เพียงพอกับระดับความต้องการ - การรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางกลุ่มยังเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยและอิทธิพลนอกระบบ

ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา
	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อันก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน - เกษตรกรมีหนี้สิน ทำให้การออมมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับรายได้โดยรวม - ปัญหายาเสพติด และอบายมุข - ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร ทำให้ผู้สูงอายุต้องรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลาน มากเกินไป - ในด้านการสังคมสงเคราะห์ยังไม่ีมาตรการการตรวจสอบเบื้องต้นถึงสภาพข้อเท็จจริง
3. ปัญหาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาความยากจน ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานในชุมชนและอาจนำมาซึ่งปัญหาอบายมุข เช่น การลักขโมย การพนัน ยาเสพติด ฯลฯ
4. ปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย เนื่องจากระบบชลประทานไม่เพียงพอ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติตื้นเขินในช่วงหน้าแล้ง - ฝ่ายเก็บน้ำไม่ได้รับการสำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ หน้าแล้ง
5. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่บางส่วนยังขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดและไม่เพียงพอแก่ความต้องการ - ชุมชนยังขาดระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดี - ประชาชนขาดวินัยในการทิ้งขยะ - ไม่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลานกีฬา, สวนสาธารณะ, สวนป่า ฯลฯ
6. ปัญหาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและการให้ความสำคัญต่อการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา
7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมด้านการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่ครอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย - การสร้างเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนและขาดการบูรณาการ - การแทรกแซงคุกคามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้ความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกปิดกั้น

3.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

กำหนดแนวทางในการพัฒนา จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ด้วย เรียกว่า SWOT Analysis ซึ่งได้แก่

1. Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
2. Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
3. Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้
4. Threats - อุปสรรค หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์กร

การวิเคราะห์ SWOT อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการทำให้ Situation Analysis

เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือ สิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวิสัยทัศน์ หรือเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำ Strategic Decision การทำ Strategic Decision เป็นการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีดำเนินงานที่สำคัญ ที่เป็นหลักในการปฏิบัติไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตขององค์กร เพื่อการบรรลุ Vision หรือสภาพในอนาคตตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการเลือกโดยคำนึงถึงสภาพในอนาคต โดยคำนึงถึงจุดที่ต้องการ โดยรู้สถานการณ์ เห็นถึงโอกาสและรู้จุดดี จุดเด่นตลอดจนจุดอ่อนในการดำเนินงานไปสู่จุดหมายที่ต้องการขององค์กรในอนาคต เป็นการค้นหากกลยุทธ์โดยหลักการ มองกว้าง เห็นไกล รอบคอบ ตามหลักการกำหนดกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ที่มุ่งหา S สูง – O สูง, S สูง – T ต่ำ,

W ต่ำ – O สูง และ W ต่ำ – T ต่ำ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เพื่อความเจริญก้าวหน้า (Growth Strategy) กลยุทธ์แบบคงที่ (Stability Strategy) กลยุทธ์แบบตัดทอนป้องกัน (Retrenchment and Defense Strategy) กลยุทธ์การตั้งราคา-การขาย กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การเป็นผู้นำ กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การจำกัดขอบเขตปฏิบัติการ เป็นต้น

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบล ด้วยเทคนิค SWOT จากผลการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threat) และโอกาส (Opportunities) ของเทศบาลตำบลนาโหนด สรุปได้ดังนี้

ข้อมูล SWOT ของเทศบาลตำบลนาโหนด

จุดแข็ง (Strengths : S)

- 1) ประชาชนมีการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง
- 2) มีโครงสร้างพื้นฐานครบทุกด้าน
- 3) พื้นที่มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตร
- 4) มีผลิตภัณฑ์สำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
- 5) มีบุคคลซึ่งเป็นปราชญ์ชุมชน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
- 6) มีแหล่งน้ำเพียงพอแก่การกักเก็บน้ำ ใช้ในการเกษตร และอื่นๆ

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

- 1) ประชาชนขาดการรวมตัว เพื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในกลุ่มของประชาชนเอง และกิจกรรมของทางราชการ
- 2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไม่สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- 3) ขาดการจัดการและการรวมตัวกันเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง
- 4) ความร่วมมือในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมยังมีน้อย
- 5) การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ทั่วถึง
- 6) โครงสร้างพื้นฐานขาดการซ่อมแซมปรับปรุง
- 7) ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ

โอกาส (Opportunities : O)

- 1) มีช่องทางในการขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการอื่น

- 2) รัฐบาลดำเนินนโยบายเร่งด่วนสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้พิการให้ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน
- 3) มีการรวมกลุ่มทางสังคม

อุปสรรค (Threat :T)

- 1) การเกษตร ต้นทุนสูง ราคาต่ำ จึงมักประสบปัญหาด้านราคาไม่แน่นอน มักกระทบกับรายได้ของประชาชน
- 2) ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทำให้มีปัญหาทางด้านสังคมมากขึ้น
- 3) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริหาร
- 4) ประชาชนวัยแรงงานไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ส่วนใหญ่จะมุ่งสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม

3.1.3 ผลการดำเนินงานของ เทศบาลในระยะเวลาที่ผ่านมา

(1) การดำเนินงานด้านสังคม

เทศบาลตำบล ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ ออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาทุกระดับ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชนและ จัดสวัสดิการสังคม เงินสงเคราะห์ให้แก่คนชรา คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆ

(2) การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบล ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างถนน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ขยายระบบประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงทางระบายน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน

(3) การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

เทศบาลตำบล ได้มีการขุดลอกคลอง หนอง บึง สระน้ำ ทำให้สามารถ แก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ในระดับหนึ่ง เช่นก่อสร้างฝายวังหิน และ ซ่อมแซมฝายกันน้ำต่างๆ

(4) การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เทศบาลตำบล ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนา สาธารณสุข ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000.- บาท และงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด

(5) การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

เทศบาลตำบล ได้จัดหาวัสดุ เครื่องใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบริหารภายในสำนักงานอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลและพนักงานเทศบาลตำบลทุกคนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

(6) การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เทศบาลตำบล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียน, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมที่ดิงามในท้องถิ่นส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน และสนับสนุน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกด้าน ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน”

4.2 พันธกิจ

- (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- (2) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค และการแก้ไขปัญหาเสพติด
- (3) ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
- (5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- (7) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาทุกระดับ
- (8) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา
- (9) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
- (10) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (11) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

4.3 จุดมุ่งหมายการพัฒนา

- (1) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง
- (2) สนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด
- (3) สนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (4) สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
- (5) คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- (6) การจัดและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
- (7) สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาทุกระดับ
- (8) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา

- (9) สนับสนุนการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
- (10) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- (11) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และให้มีป้ายสัญลักษณ์ที่สำคัญต่างๆ 1.2 บริหารจัดการน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 1.3 สำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าครัวเรือน ให้เพียงพอ 1.4 ก่อสร้าง ขุดลอก คู คลอง ห้วยหนอง เพื่อป้องกันน้ำท่วม
2. ด้านคุณภาพชีวิต	2.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน 2.2 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 2.3 ส่งเสริม สร้าง พัฒนาอาชีพ ด้านต่างๆ การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด 2.4 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและเครือข่าย 2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด และอบายมุข 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทุกระดับ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 3.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	4.1 มีระบบการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย และมลพิษต่างๆ 4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และการประหยัดพลังงาน 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
5. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารองค์กร	5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.2 พัฒนาความรู้ความสามารถ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรในองค์กร 5.3 จัดหา/ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ 5.4 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

4.5 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ 2. ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องจากภาคการเกษตร 3. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 4. การส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น 5. การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุง พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 2. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ต่างๆ 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวและประชาคมการท่องเที่ยวอาเซียน 4. พัฒนาโครงการสร้างพื้นที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีความคุณภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมชุมชนสู่สุขภาวะที่ดีด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึงและต่อเนื่อง

	<ol style="list-style-type: none"> 3. เตรียมความพร้อมของชุมชนสู่อาเซียน 4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 5. การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 6. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเป็นคนพหุคุณให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับ 7. การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การอนุรักษ์อัตลักษณ์ที่ดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม
<p>4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำที่เน้นโครงข่ายและการบริหารการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน
<p>5. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการให้บริการประชาชน 2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น ในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น
<p>6. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ 3. การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. การพัฒนาบทบาทสตรี

4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง

วิสัยทัศน์พัทลุง (Vision)

“เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

การเกษตรอย่างยั่งยืน หมายถึง ระบบการเกษตรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการผลิตของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์เกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติ (ปลอดสารพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม) สร้างผลผลิตที่หลากหลายเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและปลอดภัยต่อสุขภาพ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกร

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ และผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่ม โดยรู้และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรือสิ่งที่น่าสนใจที่จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง คนมีความสุขสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ ได้รับการศึกษาตามศักยภาพที่มีอยู่ มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมั่นคง มีอาชีพ/รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

บริหารเชิงพื้นที่ และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุกกระบวนการและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้

1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวยุบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างคุณธรรมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคคลและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจและพึงพอใจ

เป้าประสงค์รวม (Objectives)

เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ ฉะนั้น เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ปี จังหวัดจึงกำหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้

1. รายได้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยการเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาด
2. รายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น จากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเที่ยวซ้ำ
3. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นความเป็นไทย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ได้รับการทางการแพทย์ที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง
4. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนได้รับการรับรองสิทธิในที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
5. บุคลากรภาครัฐเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้ทางการเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target)

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อไร่
 - ข้าว ร้อยละ 5 ต่อปี
 - ยางพารา ร้อยละ 1 ต่อปี
 - ปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 10 ต่อปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับเครื่องหมาย 5 ดาว 20%
3. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAPต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจ
 - ด้านพืช ร้อยละ 94

- ด้านสัตว์ ร้อยละ 94
- ด้านประมง ร้อยละ 94
- 5. ร้อยละของพื้นที่นาขาดน้ำที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคือ 5,000 ไร่
- 6. จำนวนเครือข่ายหรือองค์กรในประเทศและต่างประเทศที่เครือข่ายในจังหวัดสามารถเชื่อมโยงธุรกิจได้ 12 เครือข่าย/องค์กร
- 6. ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิต/สถาบันเกษตรกรที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ 30%
- 7. ร้อยละของชุมชนที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนสู่คนรุ่นใหม่ 25%

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด
2. สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการรวบรวม เก็บรักษา แปรรูป กระจายผลผลิตการบรรจุภัณฑ์ และสร้าง Brand ของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินการธุรกิจทั้งในและนอกจังหวัด
4. ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก โดยการปลูกพืชพลังงาน และใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป้าประสงค์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีมาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target)

1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น 4 แห่ง
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 4 แห่ง
3. แหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ทำลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 100%
4. จำนวนครั้งของการจัดเวทีเสวนาของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยววันนั้น ๆ จำนวน 8 ครั้ง

- 5 แหล่งท่องเที่ยวที่มีการบูรณาการการกำหนดนโยบาย ทิศทาง แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น 100%
6. รายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 6%
7. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 6%
8. จำนวนครั้งเฉลี่ย/ปีของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1%

กลยุทธ์

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และระบบบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีมาตรฐาน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
4. พัฒนาด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

- คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สู้สังคมฐานความรู้
- ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คริวเรือนยากจน และผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันด้านความมั่นคงในชีวิต และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไปสู่สังคมสงบสุข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target)

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา 100%
2. อัตราการป่วย / ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดลดลง
 - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 20% (ของค่านิยมฐานย้อนหลัง 5 ปี) ต่อแสนประชากร
 - การติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ลดลงเหลือร้อยละ 0.9
3. ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชนมีการฝึกสอนหรือเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 95%
4. ค่าเฉลี่ยจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาของประชากรพหุคูณเพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี
 - ร้อยละประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 100%
 - ร้อยละประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้รับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 100%
 - ร้อยละประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100%

- ร้อยละประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100%
- 5. ร้อยละผู้เรียนนอกระบบโรงเรียนที่เรียนจนสำเร็จการศึกษา 85%
- 6. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายนอก 100%
- 7. ร้อยละของประชาชนตามทะเบียนราษฎรในจังหวัดพัทลุงขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพครอบครัวคลุม 100%
- 8. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข 100%
- 9. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน (ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีอนามัย) 100%
- 10. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการของรัฐและชุมชน 95%
- 11. ร้อยละของสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมและการบริการที่มีระบบการจัดการด้านแรงงาน 70%
- 12. ร้อยละของตำบลที่มีระบบสวัสดิการชุมชนและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 90%
- 13. ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุมชนเข้มแข็ง 85%
- 14. ร้อยละของสถาบันทางศาสนาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 70%
- 15. ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชนที่สามารถลดคดี / อาชญากรรม 95%

กลยุทธ์

1. สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มีจิตสำนึก รู้คุณค่าและดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นไทย
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและชุมชน
4. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน
5. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ
6. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อความมั่นคงทางสังคม
7. พัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
8. ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
9. เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันภัยพิบัติและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

- คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น
- การจัดการที่ดินของรัฐเพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target)

1. พื้นที่ที่ถูกบุกรุก ไม่เกิน 550 ไร่
2. พื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 10,000 ไร่
3. ร้อยละคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 46%
4. ร้อยละของจำนวนรายที่ได้รับการรับรองสิทธิหรือหลักประกันในการอยู่อาศัยและทำกิน 100% ของผู้ที่ได้ขอเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. รักษาฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการ ปลูกไม้เศรษฐกิจ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำแบบบูรณาการ สร้างความเป็นเอกภาพในกลไก การบริหารจัดการน้ำของกลุ่มน้ำย่อยให้เกิดประสิทธิผลเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งมี ระบบเตือนภัย ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
4. ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึงการส่งเสริมการนำมาใช้ประโยชน์ ช้ำหรือหมุนเวียน
5. คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญเชิงนิเวศน์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
6. การจัดการที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมตามสภาพจริงในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

- บุคลากรภาครัฐน่านโยบายและกฎหมายไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรภาครัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคมอย่างถูกต้องและเข้าถึงได้โดยสะดวก
- ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ
- ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target)

1. บุคลากรภาครัฐในจังหวัดพัทลุงได้รับการพัฒนาปีละ 25%
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 90%
3. ส่วนราชการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สังคม 89%
4. ส่วนราชการที่มีข้อมูลถูกต้องทันสมัย 90%
5. โครงการของรัฐที่ประชาชนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 85%

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะ ให้แก่บุคลากรภาครัฐในการนำนโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงรุก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

วิสัยทัศน์

“คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดการศึกษา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค และการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาทุกระดับ

8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. สนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด
3. สนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
5. คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6. การจัดและสนับสนุนการศึกษาทุกระบบให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
7. สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาทุกระดับ
8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา
9. สนับสนุนการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา การคมนาคมขนส่ง 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม
2. ด้านคุณภาพชีวิต	2.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 2.2 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 2.3 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.4 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด 2.5 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและเครือข่าย 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด และอบายมุข 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.1 การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 3.4 อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	4.1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ 4.3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
5. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารองค์กร	5.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรในองค์กร 5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.3 จัดหา/ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ 5.4 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

4.8 นโยบายและแนวทางการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน (นายสุรชัย ชูอักษร นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด) ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานเทศบาลตำบลนาโหนด ในคราวแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ดังนี้

1. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข

- 1.1 สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- 1.2 ส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินประจำภาค เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
- 1.3 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ดำเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
- 1.4 สนับสนุน และส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการให้กับ นักเรียน เยาวชน และประชาชน รวมถึงการสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาให้ประชาชนได้ใช้ในเขตเทศบาล

1.5 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเพียงพอ โดยการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม.

1.6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น จัดระบบการมอบเบี้ยยังชีพให้รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น การออกกำลังกาย การรักษาพยาบาลแบบแพทย์แผนไทย โดยการใช้สมุนไพรและนวดแผนโบราณ

2. นโยบายด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

2.1 ให้มีการบำรุงการคมนาคมทางบก โดยการก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซมอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่เป็นถนนสายหลักทั่วเทศบาลตำบล เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก

2.2 จัดสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมทั้งวางระบบป้องกันน้ำท่วม ขุดลอกทางน้ำ เพื่อให้ระบายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.3 เร่งดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณสุขการให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำบริโภคและอุปโภคที่สะอาดอย่างพอเพียง เป็นวาระสำคัญของเทศบาล และเป็นวาระสำคัญของประชาชน

2.4 ติดตั้งบำรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล เพื่อลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมีรายได้ มีอาชีพเสริมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3.1 ส่งเสริมปรับปรุงให้เขตพื้นที่เทศบาล เป็นจุดจอด จุดจ่าย จุดพัก จัดรับประทานอาหาร ราคาถูก สะอาด ปลอดภัย

3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวทางพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แบบเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ และสถานที่อื่น ๆ เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3.4 ส่งเสริมการซื้อขายสินค้าที่ผลิตของชุมชน และเป็นสินค้าที่ผลิตโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้รายได้หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่

3.5 ส่งเสริมด้านการเกษตร สนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรให้ความรู้กับเกษตรกร สนับสนุนพันธุ์ปุ๋ย เครื่องสูบน้ำ เพื่อให้มีน้ำปลูกผักอย่างพอเพียง และต่อเนื่อง

4. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ

4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารเทศบาล โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ

- 4.2 ให้ประชาชนได้รับการจัดการบริหารเทศบาลโดยใช้สื่อต่าง ๆ ทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีประโยชน์ด้วยความชัดเจนและรวดเร็ว
- 4.3 พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถทำงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 4.4 สนับสนุนการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ตั้งใจทำงาน ทำงานดี ชยันขันแข็ง โดยใช้ระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม
- 4.5 ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน แต่ละหมู่บ้านเพื่อได้รู้ถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
- 4.6 ร่วมทำงานกับฝ่ายปกครอง อปพร. สนับสนุนการทำงานของฝ่ายปกครอง
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 5.1 ส่งเสริมการจัดเก็บ กำจัด ขยะมูลฝอย อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
 - 5.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อย่างน่าอยู่ และเพื่อความสวยงาม
 - 5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาบริเวณที่ตั้งเทศบาล อาคาร สิ่งปลูกสร้างให้เป็นระเบียบ สวยงาม

.....

ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลนาโหนด

1. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และให้มีป้ายสัญลักษณ์สำคัญต่างๆ	1	500,000	9	35,810,000	20	54,570,000	30	90,880,000
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 บริหารจัดการน้ำ และแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	-	-	2	800,000	-	-	2	800,000
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สสำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าครัวเรือนให้เพียงพอ	1	300,000	1	300,000	1	300,000	3	900,000
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ก่อสร้าง ขุดลอก คูคลอง ห้วยหนอง เพื่อป้องกันน้ำท่วม	1	500,000	4	4,700,000	8	60,000,000	13	65,200,000
รวม	3	1,300,000	16	41,610,000	29	114,870,000	48	157,780,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต								
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน	3	145,000	3	145,000	3	145,000	9	435,000
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	9	2,280,000	9	2,280,000	9	2,280,000	27	6,840,000
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริม สร้าง พัฒนาอาชีพด้านต่างๆ การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด	3	260,000	3	260,000	3	260,000	9	780,000
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด และอบายมุข	1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5	505,000	4	485,000	4	485,000	13	1,475,000
รวม	21	3,240,000	20	3,220,000	20	3,075,000	61	9,680,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ								
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	10	2,954,000	7	2,814,000	6	2,764,000	23	8,532,000
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา	3	380,000	3	380,000	3	380,000	9	1,140,000
	6	265,000	6	265,000	6	265,000	18	795,000
รวม	19	3,599,000	16	3,459,000	15	3,409,000	50	10,467,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว								
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆ	1	500,000	1	2,500,000	-	-	2	3,000,000
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ	-	-	1	50,000	1	50,000	2	100,000
รวม	1	500,000	2	2,550,000	1	50,000	4	3,100,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร								
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	7	370,000	7	370,000	8	1,370,000	22	2,110,000
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาความรู้ความสามารถ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรในองค์การ	3	655,000	3	655,000	3	655,000	9	1,965,000
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 จัดหา/ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ	7	4,760,000	3	350,000	3	350,000	13	5,460,000
รวม	17	5,785,000	13	1,375,000	14	2,375,000	44	9,535,000
รวมทุกยุทธศาสตร์	61	14,424,000	67	52,214,000	79	123,779,000	207	190,562,000

2. โครงการที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการร่วม

ยุทธศาสตร์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต								
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน	2	130,000	2	130,000	2	130,000	6	390,000
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	2	120,000	2	120,000	2	120,000	6	450,000
รวม	4	250,000	4	250,000	4	250,000	12	750,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	5	263,500	5	263,500	5	263,500	15	790,500
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา	7	108,000	7	108,000	7	108,000	21	324,000
รวม	12	371,500	12	371,500	12	371,500	36	1,114,500

ยุทธศาสตร์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	1	10,000	1	10,000	1	10,000	3	30,000
รวม	1	10,000	1	10,000	1	10,000	3	30,000
รวมทุกยุทธศาสตร์	17	631,500	16	641,500	16	641,500	49	1,894,500

3. โครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และให้มีป้ายสัญลักษณ์สำคัญต่างๆ	2	12,752,000	-	-	-	-	2	12,752,000
	2	12,752,000	-	-	-	-	2	12,752,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข	-	-	1	500,000	-	-	1	500,000
	-	-	1	500,000	-	-	1	500,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ทางการพัฒนาที่ 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง	-	-	1	500,000	-	-	1	500,000
รวม	-	-	1	500,000	-	-	1	500,000
รวมทุกยุทธศาสตร์	2	12,752,000	2	1,000,000	-	-	4	13,752,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
เทศบาลตำบลนาโหนด

1. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และให้มีป้ายสัญลักษณ์สำคัญต่างๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	หมู่ที่ 1							
1	ปรับปรุงเกรดบดอัดถนนสายสี่แยกนาโหนด – ศาลาน้ำตก	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ปรับปรุงเกรดบดอัดถนนสายสี่แยกนาโหนด – ศาลาน้ำตก ระยะทางยาวประมาณ 1,000 เมตร พิกัด N = 0617330 E = 0828790	-	-	500,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล.สายขอยนางช่องเชื่อมระหว่าง ม. 1 ต.นาโหนด กับ ม. 10 ต.ควนขนุน	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายขอยนางช่องเชื่อมระหว่าง ม. 1 ต.นาโหนด กับ ม. 10 ต.ควนขนุน ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. ค่าพิกัด N = 0617560 E = 0828292	-	-	900,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	หมู่ที่ 2							
3	ก่อสร้างถนน คสล. สายวังไทรทอง – ควนซัง หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N = 0615716 E = 0827501	-	2,800,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
4	บุกเบิกถนนใหม่สายบ้านโคกทราย – ห้วยลำหลัก หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนนใหม่สายบ้านโคกทราย – ห้วยลำหลัก หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร พิกัด N = 0615867 E = 0827979	-	-	300,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพรหมนุรักษ์ – บ้านมาบม่วง	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนน คสล. สายซอยพรหมนุรักษ์ – บ้านมาบม่วง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. ค่าพิกัด N = 0615074 E = 0828378	-	-	1,440,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	หมู่ที่ 3							
6	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล.สายเขาหลักโค – บ้านไร่ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ค่าพิกัด N = 0614538 E = 0830232	-	3,600,000	-	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
	หมู่ที่ 4							
7	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตรอกปด – ควนลาน หมู่ที่ 4	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายบ้านตรอกปด – ควนลาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N = 0614966 E = 0828813	-	-	1,260,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายบ้านเกาะนารอบ – บ้านตรอกปด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ค่าพิกัด N = 0613231 E = 0829776	-	-	3,600,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	หมู่ที่ 5							
9	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านเกาะทัง – สามแยกบ้านเกาะทังดิน หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนน คสล. สายสามแยกบ้านเกาะทัง – สามแยกบ้านเกาะทังดิน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัด N = 0612767 E = 0826028	-	1,050,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนน คสล. สายสามแยกสวนส้ม – เขต ม. 3 ต. ชะรัต ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. พิกัด N = 0613318 E = 0826053	-	-	2,880,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
	หมู่ที่ 6							
11	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะปราง – ฝ่ายกั้นน้ำบ้านเกาะแต๊ะ หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนน คสล.สายบ้านเกาะปราง – ฝ่ายกั้นน้ำบ้านเกาะแต๊ะ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัด N = 0616479 E = 0829951	-	3,360,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
12	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายศาลาหน้าตึก – สะพานห้วยสาโท ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. ค่าพิกัด N = 0617275 E = 0829979	-	-	3,360,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปลายนา - เกาะปราง ม.6	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปลายนา - เกาะปราง ม.6 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ค่าพิกัด N = 0616486 E = 0829954	-	-	4,500,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
หมู่ที่ 7								
14	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะหัวขวาน - บ้านทุ่งค้อ หมู่ที่ 7	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล.สายบ้านเกาะหัวขวาน - บ้านทุ่งค้อ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N = 0612008 E = 0824101	-	-	3,360,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
15	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. บ่วงช้าง – สามแยกทุ่งค้อ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หมู่ที่ 7 ค่าพิกัด N = 0613471 E = 0823240	-	-	3,000,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายควนหมอทอง - โคกขี้เหล็ก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. ค่าพิกัด N = 0611779 E = 0822971	-	-	6,120,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนนสายหนองปรือ - หนองหว่า	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนนสายหนองปรือ - หนองหว่า ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3,000 ม. ค่าพิกัด N = 0612780 E = 0822630	-	-	500,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
	หมู่ที่ 8							
18	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังปริง - บ้านตรอกปด หมู่ที่ 8	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายบ้านวังปริง - บ้านตรอกปด หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัด N = 0612454 E = 0827354	-	3,500,000	-	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	หมู่ที่ 9							
19	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไสโก – บ้านเกาะไม้ดัก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 กับหมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนน คสล. สายบ้านไสโก – บ้านเกาะไม้ดัก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 กับหมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N = 0612416 E = 0824841	-	7,000,000		ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนน คสล. สายเลียบบคลองหนองไม้แก่น ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ค่าพิกัด N = 0613572 E = 0822981	-	-	3,000,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนสายสามแยก เกาะหัง - หุ่งเหมา ม.9 - 11	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ถนนสายสามแยกเกาะหัง - หุ่งเหมา ม.9 - 8 - 11 โดยการลงหินคลุกเกรดบดอัดตลอดสาย ความยาว 1,500 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ค่าพิกัด N = 0613317 E = 0826104	-	-	900,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
22	ปรับปรุงถนนสายไฮโก - เกาะไม้ดัก	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนนสายไฮโก - เกาะไม้ดัก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ค่าพิกัด N = 0612765 E = 0824931	-	-	3,600,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
	หมู่ที่ 10							
23	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนสระ - บ้านลำหลัก หมู่ที่ 10	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายบ้านควนสระ - บ้านลำหลัก หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัด N = 0617143 E = 0828014	-	7,000,000	-	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนโทะ - บ้านควนสระหมู่ที่ 10	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายบ้านควนโทะ - บ้านควนสระหมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัด N = 0617435 E = 0826749	-	-	5,600,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	หมู่ที่ 11							
25	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด ต้นไทร – บ้านปากควน หมู่ที่ 11	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายหน้าวัด ต้นไทร – บ้านปากควน หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N = 0614059 E = 0827212	-	7,000,000	-	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร – บ่วงช้าง หมู่ที่ 11	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนน คสล. สายบ้านต้นไทร – บ่วงช้าง หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N = 0613859 E = 0827135	-	-	8,750,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนสายสามแยกหัวหมอน – บ้านในทอน	เพื่อความสะอาดในการคมนาคม	ถนนสายสามแยกหัวหมอน – บ้านในทอน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. N = 0615086 E = 0826510	-	-	500,000	ประชาชนได้รับความสะอาดในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
28	ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	ถนนสายต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 11 สาย	500,000	500,000	500,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 บริหารจัดการน้ำ และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
29	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนนุ้ย หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ระบบประปาชนิดท่อถังเหล็ก ขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. พร้อมเดินระบบท่อเมนยาว 1,200 เมตร พิกัด N = 0617625 E = 0829164	-	600,000	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
30	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	บ่อน้ำบาดาล ชนิดท่อ พี.วี. ซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร พิกัด N = 0611870 E = 0824253	-	200,000	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สํารวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าครัวเรือนให้เพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
31	ขยายเขตและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการคมนาคม	ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 1 - 11	300,000	300,000	300,000	ประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ก่อสร้าง ขุดลอก คูคลอง ห้วยหนอง เพื่อป้องกันน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
32	ขุดลอกห้วย หนอง เหมืองน้ำ	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม และเป็น แหล่งกักเก็บน้ำ	ห้วยหนองวังไทรทอง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. ค่าพิกัด N = 0615704 E = 827641	-	800,000	-	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม และเป็น แหล่งกักเก็บน้ำ	กองช่าง
33	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. จากหน้าวัดหัวหมอน - หนองเข็ม หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม และเป็น แหล่งกักเก็บน้ำ	คูระบายน้ำ คสล. จากหน้า วัดหัวหมอน - หนองเข็ม กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 400 เมตร N = 0614966 E = 0828813	-	-	1,200,000	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม และเป็น แหล่งกักเก็บน้ำ	กองช่าง
34	ถมดินคันคลองตรอกปด หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ตลิ่ง	ถมดินคันคลองป้องกันน้ำคลอง ตรอกปดจากสะพานบ้านตรอก ปด-สะพานบ้านไร่ ขนาดคันดิน กว้าง4.00เมตรสูง 0.80 เมตร ยาว2,500เมตรN=0613188 E = 0828165	-	2,400,000	-	ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากน้ำกัด เซาะตลิ่งพัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
35	ขุดลอกคลองสายวังหิน – ไสโก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 9	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	ขุดลอกคลองสายวังหิน – ไสโก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 9 ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร N = 0612266 E = 0824971	-	-	6,000,000	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และส่งน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
36	ขุดลอกห้วยตายวง หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	ขุดลอกห้วยตายวง ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร พิกัด N = 0615690 E = 0830358	-	-	4,000,000	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และส่งน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
37	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านวังปริง – หานซัง หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คูระบายน้ำ คสล.สายบ้านวังปริง-หานซังหมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 600 เมตร N = 0613022 E = 0827233	-	-	1,800,000	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
38	ขุดลอกคูระบายน้ำ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	คูระบายน้ำ สองข้างถนน ขนาด กว้าง 1 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.5 ม.	-	1,000,000	-	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
39	ก่อสร้างเหมืองตาดคสล.	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และส่งน้ำเพื่อการเกษตร	เหมืองตาด คสล. สายคลอง บ่วงข้าง - เขตหมู่ที่ 4 ต. โคกม่วง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 1,500 ม. ค่าพิกัด N = 0613901 E = 0823895	-	-	37,500,000	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และส่งน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
40	ขุดลอกเหมืองตาแย้ม - สาโหด - ควนนาโหนด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	ขุดลอกเหมืองตาแย้ม - สาโหด - ควนนาโหนด ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 5,000 ม. N = 0615510	-	-	1,000,000	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และส่งน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
				E = 0828635				
41	ขุดลอกลำคลองหัวหมอน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	ขุดลอกลำคลองหัวหมอน ยาว 8 กม. N = 0613175 E = 0828167	-	-	8,000,000	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
42	ขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขินในพื้นที่	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	แหล่งตื้นเขิน จำนวน 11 สาย	500,000	500,000	500,000	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
43	ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนให้แก่ สุนัขและแมว จำนวน 1,000 ตัว	45,000	45,000	45,000	โรคพิษสุนัขบ้า หดไปจากพื้นที่	สำนักปลัดฯ
44	สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาโหนด ได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ	ประชาชนในตำบลนาโหนด 200 คน	50,000	50,000	50,000	ประชาชนในตำบลนาโหนด ได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง	สำนักปลัดฯ
45	สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี	สมาชิกชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุทั่วไปในตำบลนาโหนด 50 คน	50,000	50,000	50,000	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ	สำนักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2556 (บาท)	2557 (บาท)	2558 (บาท)		
46	เสริมสร้างความเข้มแข็งของ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส	50,000	50,000	50,000	ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
47	สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำ ตำบลนาโหนด	เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการ พัฒนาสถาบันครอบครัว	ประชาชนในตำบลนาโหนด 100 ครัวเรือน	50,000	50,000	50,000	ครอบครัวมีความเข้มแข็ง	สำนักปลัดฯ
48	จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีพได้ ตามสถานภาพ	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,200 คน	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพ ได้ตามสถานภาพ	สำนักปลัดฯ
49	จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ พิการ	เพื่อให้ผู้พิการดำรงชีพได้ตาม สถานภาพ	ผู้พิการ จำนวน 150 คน	540,000	540,000	540,000	ผู้พิการสามารถดำรงชีพได้ ตามสถานภาพ	สำนักปลัดฯ
50	จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ดำรงชีพได้ ตามสถานภาพ	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน	60,000	60,000	60,000	ผู้สามารถป่วยเอดส์ดำรง ชีพได้ตามสถานภาพ	สำนักปลัดฯ
51	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ต.นาโหนด	เพื่อให้อาสาสมัครผู้สูงอายุมี ศักยภาพมากขึ้นในการดูแล ผู้สูงอายุ	อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 10 คน	20,000	20,000	20,000	อาสาสมัครผู้สูงอายุมี ศักยภาพมากขึ้นในการ ดูแลผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ
52	เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อรับทราบปัญหาของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส 50 คน	20,000	20,000	20,000	ได้รับทราบปัญหาของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
53	พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 100 คน	20,000	20,000	20,000	เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ
54	ตรวจสุขภาพประจำปี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 100 คน	20,000	20,000	20,000	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี	สำนักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริม สร้าง พัฒนาอาชีพ ด้านต่างๆ การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
55	สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรให้ได้อย่างพอเพียง	สนับสนุนพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน 11 หมู่บ้าน	200,000	200,000	200,000	ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ อยู่อย่างพอเพียง	สำนักปลัดฯ
56	สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนากลุ่มอาชีพ	กลุ่มอาชีพ จำนวน 11 กลุ่ม	50,000	50,000	50,000	กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา	สำนักปลัดฯ
57	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ	10,000	10,000	10,000	ประชาชนได้รับความรู้จาก	สำนักปลัดฯ

เทคโนโลยีทางการเกษตร ตำบลนาโหนด	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	เกษตรตำบล นาโหนด				ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	
------------------------------------	------------------------	---------------------	--	--	--	------------------------	--

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
58	ฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน รู้ทันยาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เยาวชน ประชาชน จำนวน 100 คน	50,000	50,000	50,000	ปัญหายาเสพติดใน ตำบลนาโหนด ลดลง	สำนักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
59	ฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ อปพร. เทศบาลตำบล	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การป้องกันภัยต่าง ๆ	อปพร.จำนวน 55 คน	120,000	120,000	120,000	สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ
60	จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดชุมชน ช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดชุมชน ช่วงเทศกาลสำคัญ	50,000	50,000	50,000	เกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนของ ประชาชนในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	สำนักปลัดฯ
61	บริหารการดำเนินงานศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล	เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ ผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที	ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินตำบลนา โหนด	300,000	300,000	300,000	ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
				62	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด	เพื่อควมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินฯ		
63	ฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารสังเคราะห์	เพื่ออบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่ผู้ใช้วิทยุสื่อสารเครือข่ายเทศบาลตำบลนาโหนด	สมาชิก อปพร. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 50 คน	20,000	-	-	ผู้ใช้วิทยุสื่อสารสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา ทุกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
64	สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง	อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในตำบลนาโหนดจำนวน 4 โรงเรียน	1,100,000	1,100,000	1,100,000	นักเรียนและเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	สำนักปลัดฯ
65	จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่	เพื่อให้เด็กได้มีอาหารเสริมอย่างเพียงพอในการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ	อาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและเด็กเล็กใน รร.จำนวน 4 รร., ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ จำนวน 1 ศูนย์	1,100,000	1,100,000	1,100,000	นักเรียนและเด็กเล็กได้รับอาหารเสริมอย่างเพียงพอแก่การพัฒนาร่างกายและสติปัญญา	สำนักปลัดฯ
66	มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่เด็กเล็กและผู้ปกครอง	บัณฑิตน้อย จำนวน 90 คน	20,000	20,000	20,000	เด็กเล็กและผู้ปกครองได้รับความภาคภูมิใจ	สำนักปลัดฯ
67	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์	เพื่อสนับสนุนให้แก่ศูนย์	วัสดุ อุปกรณ์ การศึกษา	14,000	14,000	14,000	เด็กเล็กมีวัสดุ อุปกรณ์	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
68	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- เพื่อการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ ในเขต เทศบาลตำบลนาโหนด - พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	- อาหารกลางวันเด็ก ศพด.และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 185 คน - ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 คน	500,000	500,000	500,000	เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง	สำนักปลัดฯ
69	ต่อเติมรั้วด้านหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยม หุนรนเอียะสาน	เพื่อป้องกันเด็กเล็กออกนอกศูนย์ฯ	รั้วด้านหน้า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยม หุนรนเอียะสาน	50,000	-	-	ป้องกันเด็กเล็กออกนอกศูนย์ฯ	กองช่าง
70	ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องอาหาร ศพด.บ้านต้นไทร	เพื่อปรับสภาพโรงอาหาร และห้องสวมให้ปลอดภัย และเพียงพอแก่จำนวนเด็ก	ห้องน้ำ ห้องอาหาร ศพด.บ้านต้นไทร	100,000	-	-	ปรับสภาพโรงอาหาร และห้องสวมให้ปลอดภัย และเพียงพอแก่จำนวนเด็ก	กองช่าง
71	ติดตั้งมุ้งลวดอาคาร ศพด.บ้านนาโหนด	เพื่อป้องกันยุง และพาหะนำโรคต่างๆ	มุ้งลวดอาคาร ศพด.บ้านนาโหนด	20,000	-	-	ป้องกันยุง และพาหะนำโรคต่างๆ	กองช่าง
72	ติดตั้งมุ้งลวดอาคาร ศพด.	เพื่อป้องกันยุง และพาหะนำ	มุ้งลวดอาคาร ศพด.บ้านโคก	20,000	-	-	ป้องกันยุง และพาหะนำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
73	ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก ก่อนวัยเรียน	เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลและเฝ้าระวังเกี่ยวกับทันตสุขภาพ	เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 185 คน	30,000	30,000	30,000	เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี	สำนักปลัดฯ
74	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด	เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย	เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 4 ศูนย์	-	100,000	-	เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 4 ศูนย์ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	สำนักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
75	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา	วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ให้หมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน	80,000	80,000	80,000	ประชาชนมี วัสดุ อุปกรณ์ ในการเล่นกีฬา	สำนักปลัดฯ
76	แข่งขันกีฬาฟุตบอล	เพื่อพัฒนาทักษะการเล่น	ทีมฟุตบอล หมู่บ้านละ 1	150,000	150,000	150,000	นักกีฬาได้รับการ	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
77	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปี 2557	เพื่อส่งเสริมการสร้าง กิจกรรมการแสดงออก ต่างๆ ของเด็ก	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	150,000	150,000	150,000	เด็กในพื้นที่ตำบลนาโหนด มีกิจกรรมในการแสดงออกที่พึงประสงค์	สำนักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
78	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธันวาคม	เพื่อจัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธันวาคม	พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	30,000	30,000	30,000	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี	สำนักปลัดฯ

79	จัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม	เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย	จัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม	30,000	30,000	30,000	เป็นการระลึกถึงความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม	สำนักปลัดฯ
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
80	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จัดกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม	100,000	100,000	100,000	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี	สำนักปลัดฯ
81	รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม	กิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	35,000	35,000	35,000	ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
82	ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาพุทธ	กิจกรรมแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 กิจกรรม เป็นต้น	20,000	20,000	20,000	ประเพณีทางศาสนาพุทธได้รับการสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป	สำนักปลัดฯ

83	บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	สามเณร จำนวน 22 คน	50,000	50,000	50,000	เด็กนักเรียนได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	สำนักปลัดฯ
----	------------------------	--	--------------------	--------	--------	--------	--	------------

ยุทธศาสตร์การพัฒนาค 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาค 4.1 มีระบบการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย และมลพิษต่างๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
84	จ้างเหมาจัดเก็บขยะ	เพื่อจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลนาโหนด	จัดเก็บขยะในพื้นที่ ตำบลนาโหนด วันละ 3 ตัน	500,000	-	-	ได้กำจัดขยะในพื้นที่ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ
85	จัดซื้อรถเก็บขยะ	เพื่อรวบรวมขยะและกำจัดอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษ	รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	-	2,500,000	-	ขยะได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี	สำนักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนาค 4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		

86	จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 กิจกรรม	-	50,000	50,000	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับ การอนุรักษ์ฟื้นฟู	สำนักปลัดฯ
----	---	--	---	---	--------	--------	---	------------

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

แนวทางการพัฒนากที่ 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
87	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	50,000	50,000	50,000	คงไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของ ชาติ ให้ได้รับการยกย่อง เชิดชู	สำนักปลัดฯ
88	จัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาล	เพื่อจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง	เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ หรือสมาชิกสภาเทศบาล	50,000	50,000	50,000	การจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำนักปลัดฯ
89	ฝึกอบรมพิธีกรพิธีการ	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ทำหน้าที่ พิธีกรพิธีการต่างๆ ในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาโหนด	ผู้ทำหน้าที่พิธีกรพิธีการต่างๆ จำนวน 50 คน	20,000	20,000	20,000	ผู้ทำหน้าที่พิธีกรพิธีการใน ตำบลนาโหนด มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
90	ขยายเขตและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย	เพื่อส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารของประชาชนอย่างทั่วถึง	ระบบเสียงตามสาย 11 หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
91	จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน	เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเทศบาล	เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน	50,000	50,000	50,000	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาล	สำนักปลัดฯ
92	ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน	ประชาชนทั่วไปในตำบลนาโหนด จำนวน 150 คน	50,000	50,000	50,000	ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัดฯ
93	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	เพื่อพัฒนาการเรียนของประชาชนในตำบลนาโหนด	กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	50,000	50,000	50,000	เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน	สำนักปลัดฯ
94	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 5	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	1,000,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาความรู้ความสามารถ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรในองค์กร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
95	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี และ ป.โท	เพื่อให้บุคลากรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	บุคลากร ทต.นาโหนด	100,000	100,000	100,000	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	สำนักปลัดฯ
96	เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลนาโหนด	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด	พนักงาน คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 100 คน	500,000	500,000	500,000	บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้	สำนักปลัดฯ
97	ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและ	เพื่อให้ความรู้เรื่องการบูรณาการแผนชุมชนและ	แผนชุมชน 11 หมู่บ้าน	55,000	55,000	55,000	เกิดการพัฒนาที่ตอบสนองความ	สำนักปลัดฯ

บูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด	แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด						ต้องการของประชาชน	
---	--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 จัดทำ/ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
98	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของ อบต. ในด้านการคลัง	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมพื้นที่เทศบาล. 39.88 ตร.กม.	100,000	100,000	100,000	เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นที่และการคลังของตำบลนาโหนด	กองคลัง
99	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด	เพื่อควมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน	1. จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน จำนวน 1 ตัว 2. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 3. จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	200,000	50,000	50,000	พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
			4. จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 ตัว 5. จัดซื้อทีวีสี สำหรับให้บริหารประชาชน จำนวน 1 เครื่อง 6. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง					
100	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองช่าง	เพื่อควมามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน	1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	80,000	-	-	พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
101	จัดทำตู้เก็บเอกสาร กองช่าง	เพื่อเก็บเอกสารต่างๆของกองช่าง	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	60,000	-	-	มีความสะดวก และเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร	กองช่าง
102	จัดทำเวทีสำหรับการจัดกิจกรรมของเทศบาล	เพื่อความสะดวกในการกิจกรรมต่างๆ ของ	เวทีสำหรับจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลนาโหนด	70,000	-	-	มีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
103	จัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์	จัดซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนของเทศบาลตำบล	จัดซื้อรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์	1,250,000	-	-	เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้เหมาะสมในการปฏิบัติงานทดแทนการจ้างเหมา	กองช่าง
104	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด	เพื่อความเรียบร้อยของสถานที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาล	1.สร้างกำแพงพร้อมประตูทางเข้าออกและป้ายชื่อสำนักงานเทศบาล 2. ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ 3. ต่อเติมกันสาดรอบอาคารสำนักงาน 4. ปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติก - คอนกรีตด้านหน้าสำนักงาน 5. ติดตั้งฝาปิดระบายน้ำ	3,000,000	200,000	200,000	สำนักงานเทศบาลมีสภาพภูมิทัศน์ที่เรียบร้อยสวยงาม	กองช่าง

			6. ก่อสร้างที่ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์เทศบาล					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. โครงการที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
105	สนับสนุนงานการพัฒนา สาธารณสุข	เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน การสาธารณสุข	กลุ่ม อสม. จำนวน 11 หมู่บ้าน	110,000	110,000	110,000	การดำเนินการด้าน สาธารณสุขได้รับการ พัฒนา	สำนักปลัดฯ
106	สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมของ อสม.	เพื่อให้ อสม.ได้มีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	อสม.ในตำบลนาโหนด	20,000	20,000	20,000	อสม.ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพใน	สำนักปลัดฯ

							ด้านต่าง ๆ	
--	--	--	--	--	--	--	------------	--

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
107	อุดหนุนการดำเนินงาน เหล่ากาชาดจังหวัด พัทลุง	สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัด พัทลุง ในภารกิจด้านบริการ สาธารณะเช่น ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย เป็นต้น	ผู้ประสบความเดือดร้อน ตามภารกิจของเหล่ากาชาด จำนวน 100 คน	10,000	10,000	10,000	ผู้ประสบความ เดือดร้อนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดได้รับ การช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
108	สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล นาโหนด	เพื่อสนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลนา โหนด	กองทุนสวัสดิการชุมชน 11 หมู่บ้าน	110,000	110,000	110,000	ประชาชนได้รับการ ชดเชยด้วยกองทุน สวัสดิการชุมชน	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557	2558	2559		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
109	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เตรียมทีมฟุตบอล	เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาประสานความสัมพันธ์ในท้องถิ่น	ทีมกีฬาฟุตบอลหมู่บ้านละ 1 ทีม	70,000	70,000	70,000	ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์	สำนักปลัดฯ
110	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เตรียมทีมกีฬากรีฑา	เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาประสานความสัมพันธ์ในท้องถิ่น	ทีมกีฬาหมู่บ้านละ 1 ทีม	30,000	30,000	30,000	ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์	สำนักปลัดฯ
111	สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นาโหนด เกมส์ ครั้งที่ 10	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประชาชน ร่วมเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด	ทีมกีฬา นักเรียน และประชาชน	66,000	66,000	66,000	นักกีฬาได้รับการพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา และรู้ถึงโทษของยาเสพติด	สำนักปลัดฯ
112	สนับสนุนโรงเรียนเก็บตัวนักกีฬา นักกรีฑา	เพื่อเก็บตัวนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน	ทีมกีฬา นักเรียนจำนวน 1 ทีม	70,000	70,000	70,000	นักกีฬาได้รับการพัฒนาทักษะในการเล่น	สำนักปลัดฯ

	ตัวแทนตำบลนาโหนด	กีฬา คัดเลือกตัวแทน อำเภอเมืองพัทลุง ครั้งที่ 10					กีฬา และรู้งึงโทษของ ยาเสพติด	
113	สนับสนุนอำเภอเมือง พัทลุงจัดแข่งขันกีฬา	เพื่อสนับสนุนอำเภอเมือง พัทลุงจัดการแข่งขันกีฬา คัดเลือกตัวแทนอำเภอเมือง พัทลุง ครั้งที่ 10	กิจกรรมกีฬา จำนวน 1 กิจกรรม	30,000	30,000	30,000	นักกีฬาได้รับการ พัฒนาทักษะในการเล่น กีฬา และรู้งึงโทษของ ยาเสพติด	สำนักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
114	สนับสนุนมัสยิดหนูรอน เอียะसानจัดประเพณีวัน ฮารีรายอ	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิด การอนุรักษ์ประเพณีทาง ศาสนาอิสลาม	ประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 50 คน	10,000	10,000	10,000	ประเพณีทางศาสนา อิสลามได้รับการสืบ สานให้คงอยู่ตลอดไป	สำนักปลัดฯ
115	สนับสนุนคณะกรรมการ	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิด	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	15,000	15,000	15,000	ประเพณีทางศาสนา	สำนักปลัดฯ

	หมู่บ้านที่ 1,3,6,7,9,11 จัดงานประเพณีชักพระ	การอนุรักษ์ประเพณีทาง ศาสนาพุทธ	จำนวน 300 คน				พุทธได้รับการสืบสาน ให้คงอยู่ตลอดไป	
116	สนับสนุนโรงเรียนดำเนิน โครงการเข้าค่ายพุทธ บุตร	เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน	กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติด	50,000	50,000	50,000	นักเรียน เยาวชน ได้ รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม	สำนักปลัดฯ
117	สนับสนุนหมู่บ้านที่ 2 จัดงานพิธีเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม	เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	กิจกรรมงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา หมู่ที่ 2	5,000	5,000	5,000	ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี	สำนักปลัดฯ
118	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านที่ 3 จัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมการ		5,000	5,000	5,000	ประชาชนได้ร่วมทำ กิจกรรมวันลอยกระทง	สำนักปลัดฯ
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
119	สนับสนุนมัสยิดจัด ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ศาสนาอิสลามแก่ เยาวชน	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิด การอนุรักษ์ประเพณีทาง ศาสนาอิสลาม	พิธีเข้าสู่สุนัสมุ่ ของมัสยิด หุอรนเอียะसानและมัสยิด บ้านเกาะเคียน	20,000	20,000	20,000	ประเพณีทางศาสนา ได้รับการสืบสานให้คง อยู่ตลอดไป	สำนักปลัดฯ
120	สนับสนุนการจัด	เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำ	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	3,000	3,000	3,000	เด็กได้ร่วมทำกิจกรรม	สำนักปลัดฯ

กิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ หมู่ที่ 10	กิจกรรมเสริมสร้างการ พัฒนาทักษะ	หมู่ที่ 10				เสริมสร้างการพัฒนา ทักษะ	
--	------------------------------------	------------	--	--	--	-----------------------------	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

แนวทางการพัฒนาก่อนที่ 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
121	สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์รวบรวมข้อมูล ข่าวสารการซื้อหรือการ จ้างของเทศบาลระดับ อำเภอเมืองพัทลุง	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์รวบรวม ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ การจ้างของเทศบาล ระดับอำเภอเมืองพัทลุง	ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ เทศบาลระดับอำเภอเมือง พัทลุง	10,000	10,000	10,000	สามารถดำเนินการศูนย์ รวบรวมข้อมูลข่าวสารการ ซื้อหรือการจ้างของ เทศบาลระดับอำเภอเมือง พัทลุง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ

3. โครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาก่อนที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และให้มีป้ายสัญลักษณ์สำคัญต่างๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
122	ก่อสร้างถนน คสล. สาย	เพื่อความสะดวกในการ	ถนน คสล. สายบ้านบ่วง	10,512,000	-	-	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง

	บ้านบ่วงข้าง - สามแยก โคกขี้เหล็ก	คมนาคม	ข้าง - สามแยกโคกขี้เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,710 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N = 0613468 E = 0823227				สะดวกในการคมนาคม	
123	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอยชนวนิยม - บ้าน มาบม่วง หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกในการ คมนาคม	ถนน คสล. สายซอยชนวนิยม - บ้านมาบม่วง ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N = 0614638 E = 0825452	2,240,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด และอบายมุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
124	ก่อสร้างสนามกีฬา	เพื่อให้เยาวชนมีสถานที่ เล่นกีฬา ลดการแพร่	สนามกีฬาดำบลนาโหนด	-	500,000	-	ประชาชนมีสถานที่ใน การเล่นกีฬาและออก	กองช่าง

		ระบาดยาเสพติด					กำลังกาย ลดการแพร่ ระบาดยาเสพติด	
--	--	---------------	--	--	--	--	-------------------------------------	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคี่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาคี่ 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
125	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพรุห่านบัว	เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในตำบลนาโหนด และพื้นที่ใกล้เคียง	แหล่งท่องเที่ยวพรุห่านบัว	-	500,000	-	เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในตำบลนาโหนด และพื้นที่ใกล้เคียง	กองช่าง

ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 218/2555 ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1) นายสมคิด	ด้วงอุบล	สมาชิกสภา	เป็นกรรมการ
2) นายจบ	คงสม	สมาชิกสภา	เป็นกรรมการ
3) นายเฉลิม	รองเลื่อน	สมาชิกสภา	เป็นกรรมการ
4) นายจรัส	ไชยนิทย์	ผู้แทนหน่วยงาน	เป็นกรรมการ
5) นายถาวร	แสงแก้ว	ผู้แทนหน่วยงาน	เป็นกรรมการ
6) นายนิยม	มีดมาก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
7) นายสมหมาย	นุ่นดำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
8) นายเชิด	เกตแก้ว	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	เป็นกรรมการ
9) นายทวี	มาประสงค์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	เป็นกรรมการ
10) นางสาวประยูรศรี	สุวรรณเนตร	หัวหน้าส่วนการคลัง	เป็นกรรมการ
11) นางวิภาดา	เต็มยอด	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

6.2 วิธีการติดตามและประเมินผล

รูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการใช้แบบประเมินการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ระยะ 5 ปี

6.3 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
